

QUÝ VỊ ĐƯỢC MỜI!

CẢI TẠO KHU VUI CHƠI VÀ SÂN THỂ THAO THAO MAPLE WOOD

Công Viên Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) cần quý vị đóng góp ý kiến về các cải tạo cho khu vui chơi và sân thể thao Maple Wood Playfield Park. Hãy cùng nhân viên của Seattle Parks and Recreation và cố vấn của họ, PLACE Landscape Architecture, tìm hiểu về dự án và đưa ra phản hồi về thiết kế.

Dự án này sẽ cải tạo cả khu vui chơi và sân thể thao. Cải tạo sân thể thao bao gồm xây dựng/lắp đặt mới hệ thống thoát nước, hệ thống dẫn nước, sân cỏ, lưới an ninh và chỗ ngồi ở khán đài không có mái che. Cải tạo khu vui chơi bao gồm sắp xếp lại khu vui chơi và lắp đặt thiết bị vui chơi mới đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện tại.

CHÚNG TÔI SẼ TỔ CHỨC BA CUỘC HỌP.

- Cuộc họp đầu tiên sẽ là cơ hội để tìm hiểu về dự án, đưa ra ý kiến về những điều nên cân nhắc và đóng góp cho thiết kế tổng thể.
- Cuộc họp thứ hai sẽ đánh giá và đưa ra phản hồi về các phương án thiết kế.
- Cuộc họp thứ ba sẽ tổng hợp phản hồi từ hai cuộc họp lấy ý kiến đóng góp trước đó và là cơ hội để đánh giá và nhận xét về thiết kế được ưu tiên.

CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG HÃY MANG THEO CON CÁI CỦA QUÝ VỊ ĐẾN ĐỂ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG VUI VẺ!

CUỘC HỌP 1 – SỰ KIẾN THAM DỰ TỰ DO TẠI CÔNG VIÊN

THỨ BẢY, NGÀY 19 THÁNG MƯỜI, 2019, 10:00 SÁNG - TRƯA

MAPLE WOOD PARK, 4801 CORSON AVE. S (CORSON & S ANGELINE)

CUỘC HỌP 2 - ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

THỨ NĂM, NGÀY 12 THÁNG MƯỜI HAI, 2019, 6:30 - 7:30 TỐI.

MAPLE ELEMENTARY SCHOOL, CAFETERIA, 4925 CORSON AVE. S

CUỘC HỌP 3 - ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ ĐƯỢC ƯU TIÊN

THỨ TƯ, NGÀY 12 THÁNG HAI, 2020, 6:30 - 7:30 TỐI.

MAPLE ELEMENTARY SCHOOL, CAFETERIA, 4925 CORSON AVE. S

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC NẾU QUÝ VỊ CẦN CÓ THÔNG DỊCH VIÊN HỖ TRỢ HAY CẦN ĐƯỢC SẮP XẾP ĐIỀU CHỈNH, VUI LÒNG LIÊN LẠC:

@ Libby.Hudson@seattle.gov

☎ 206-256-5988

🌐 www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/maple-wood-playfield-renovation-projects

HÃY THAM GIA KHẢO SÁT
CỦA CHÚNG TÔI
[WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/
MAPLEWOODSURVEY](http://WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/MAPLEWOODSURVEY)



Seattle
Parks & Recreation

seattle.gov/parks